

Phụ lục 4: mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chương trình đào tạo

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Nguyễn Thị Trúc Hậu

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo.

1. Mô tả hiện trạng

Chuẩn đầu ra của CTĐT ĐH ngành Sư phạm Toán được xác định rõ ràng trong Quyết định công bố CĐR các ngành đào tạo của Trường ban hành năm 2011 và 2012 [H1.01.02.01]. Chuẩn đầu ra được thiết kế có tính hệ thống với mục tiêu cụ thể của CTĐT, bao gồm: CĐR cấp độ CTĐT (kiến thức; kỹ năng; năng lực tự chủ và trách nhiệm) và CĐR cấp độ học phần (HP) [H1.01.02.02].

CĐR của CTĐT ĐH ngành Sư phạm Toán được xác định và tuyên bố rõ ràng theo các mục tiêu cụ thể: (1) Về kiến thức gồm 02 CĐR, LO-1: Cung cấp kiến thức chuyên môn Toán; LO-2: Trang bị các kiến thức cơ sở hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động dạy học Toán ở trường phổ thông, về nghiên cứu chuyên sâu các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Toán học; (2) Về kỹ năng gồm 04 CĐR: LO-3: Vận dụng các kiến thức toán học và kiến thức liên môn vào dạy học môn Toán; LO-4: Hình thành các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tổ chức và quản lý hoạt động nhóm; LO-5: Tổ chức và hỗ trợ học sinh phát triển phẩm chất, năng lực qua dạy học toán và các hoạt động giáo dục khác ở trường phổ thông; PO-6: Quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn ở trường phổ thông. Tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác dạy học và giáo dục học sinh ở trường. (3) Về mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm gồm 02 CĐR, LO-7: Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, nâng cao ý thức, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, tác phong nhà giáo; PO-8: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập, nghiên cứu và hội nhập toàn cầu. (4) Về vị trí việc làm sau tốt nghiệp gồm ...CĐR, LO-8: Nhìn chung, 8 mục (8 LO) được thiết kế trong CĐR đã khái quát và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà mục tiêu cụ thể trong CTĐT đã xác định [H1.01.02.03], [H1.01.02.04].

CĐR của CTĐT ngành Sư phạm Toán được xây dựng và ban hành theo đúng quy định và nêu cụ thể kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai. CĐR được thể hiện chi tiết trong Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các HP. Trong đó mỗi CĐR của các HP được thiết kế phải đóng góp vào việc đạt được một trong các CĐR của CTĐT [H1.01.02.05]. CĐR của CTĐT ngành Sư phạm Toán được xác định tương thích với yêu cầu của thị trường lao động, căn cứ vào ma trận giữa mục tiêu - CĐR [H1.01.02.06]. Chuẩn đầu ra của

CTĐT ngành Sư phạm Toán thể hiện được các yếu tố cốt lõi mà NH cần đạt được sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, NH còn có khả năng theo học tiếp tục ở bậc học cao hơn là thạc sĩ chuyên ngành Toán học và các ngành liên quan khác như: Toán ứng dụng, ...

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã xây dựng kế hoạch khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động trong vòng 5 năm và lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR khi xây dựng CTĐT [H1.01.02.07], [H1.01.02.08]. Thông qua các biên bản đóng góp ý kiến, Khoa đã tiến hành rà soát, cập nhật CTĐT để đáp ứng CĐR phù hợp. Qua đó giúp GV, NH và các DN hiểu rõ hơn, đánh giá đúng chất lượng đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Toán của trường ĐH Đồng Nai. [H1.01.02.09], [H1.01.02.10].

2. Điểm mạnh

Chuẩn đầu ra của CTĐT ĐH chính quy ngành Sư phạm Toán được xác định rõ ràng, đảm bảo khối lượng kiến thức và kỹ năng NH học cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT; CĐR phản ánh được mục tiêu giáo dục của Khoa, của Trường; chỉ rõ được triển vọng việc làm trong tương lai của SV sau khi tốt nghiệp; được xây dựng nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của BGD&ĐT.

3. Điểm tồn tại

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên và bộ môn Toán chưa thực sự chủ động trong việc khảo sát ý kiến phản hồi của cựu NH, GV, chuyên gia và nhà tuyển dụng về CĐR của CTĐT ngành Sư phạm Toán.

4. Kế hoạch hành động

Phát huy điểm mạnh:

Từ năm học 2023 - 2024, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên phối hợp các phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCL&TTGD và các tổ chuyên môn triển khai bộ CĐR và CTĐT theo hướng tiếp cận Luật giáo dục mới; Mở rộng các đối tượng lấy ý kiến trong quá trình khảo sát nhu cầu của thị trường lao động liên quan tới CĐR của CTĐT.

Khắc phục tồn tại:

Khoa định kỳ 2 năm tiến hành đánh giá và điều chỉnh lại CTĐT ĐH chính quy ngành Sư phạm Toán nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với CĐR.

5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thị Trúc Hậu